

การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ)
 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมแก้วกนิรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร	
๑.๑ ยึดหลัก ๓ ภูเก็ต	<p>๑) ภูเก็ตต้อง ยึดหลักกฎหมายให้ถูกต้องตามระเบียบ ถ้าครบแล้วต้องรวดเร็ว ลดขั้นตอน และเวลา โดยเฉพาะงานด้านบริการประชาชนต้องทำให้เร็ว ซึ่งปัจจุบันนี้ มีระบบตรวจสอบมากมาย จึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความคุ้มค่าของงบประมาณด้วย</p> <p>๒) ภูเก็ตใจ ใช้แผนงานเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน สร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ให้ความสำคัญกับข้อมูล/ความต้องการของประชาชน ในการนำไปจัดทำแผนงาน/โครงการ และให้ทุกส่วนราชการพิจารณางานสำคัญในการเสนอของบประมาณจากจังหวัด</p> <p>๓) ภูเก็ต รักสามัคคี เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบสังคม ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันต้องสร้างความรักสามัคคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และพร้อมยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน</p>
๑.๒ แนวทางการพัฒนา	<p>➤ เป้าหมายการพัฒนา ทำให้มุกดาหารเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว มีความมั่งคั่ง และสังคมมีความสุข ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่</p> <p>๑) ความมั่นคง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ปัญหาด้านการค้ามนุษย์ ● เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในด้านต่างๆ (ภัยธรรมชาติ/วาตภัย/อุทกภัย) ● การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ <p>๒) ความมั่งคั่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ด้านการเกษตร : เน้นเกษตรปลอดภัย ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าทางการเกษตร ● ด้านการท่องเที่ยว : เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ● ด้านการค้า : เน้นการลงทุนในด้านต่างๆ เสริมสร้างศักยภาพให้ตลาดอินโดจีน มีความคึกคักมากกว่านี้ เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ● ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี : เพื่อประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพการบริการ <p>๓) ความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ให้ความสำคัญกับสัมมาชีพ OTOP เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ● ด้านสุขภาพ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ● ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ชยะมูลฝอย และแหล่งน้ำ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ด้านการท่องเที่ยว

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>➤ การพิจารณาในเรื่องต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ต้นทุนของจังหวัดที่มีอยู่แล้ว คือ การเกษตร การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม “เที่ยวมุก สนุกสนาน” ● ในการดำเนินงานจะต้องพิจารณาถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และความต้องการของภาคเอกชน ● การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/แผนพัฒนาฯ ที่ ๑๒ ทุกหน่วยงานจะต้องมีจุดยืน (Positioning) พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนงาน/โครงการรองรับ ● การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ให้ยึดข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ร่วมกับข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและค้นหาเป้าหมาย แล้วดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วน ● เป้าหมายสุดท้ายคือ ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร <p>➤ หลักการพัฒนาบ้านเมือง</p> <p>ต้องใช้ภาคเอกชน/สมาคม/ชมรม/มูลนิธิ เป็นหลักในการดำเนินการ โดยมีภาคราชการเป็นหน่วยงานเสริมและสนับสนุน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง</p>
<p>๑.๓ การวัดผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>จังหวัดจะใช้ตัวชี้วัดการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด ๑๗ ตัวชี้วัด และนโยบาย ๕ ด้าน มาเป็นเครื่องมือในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของกรอบแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น ทุกส่วนราชการต้องร่วมขับเคลื่อน PMQA และนำไปเป็นหลักในการดำเนินการกิจให้เป็นผลสำเร็จ</p>
<p>๒. การกิจเร่งด่วนในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐</p>	
<p>การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>➤ ที่มา</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค ถือเป็นการถวายงานครั้งสุดท้าย ขอให้ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติเป็นไปตามราชประเพณี โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ - การจัดทำดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด/อำเภอ และดอกไม้จันทน์ของประชาชน - การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง - การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ - การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ - การประชาสัมพันธ์ - การจัดทำหนังสือประมวลภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัด/อำเภอ - จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีฯ (๘ ประเภท) <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ได้สำรวจทรัพยากรทั้งด้านบุคคล วัสดุอุปกรณ์ และมวลชนในความรับผิดชอบที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้แจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดพิธีให้สมพระเกียรติตามราชประเพณี</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๓. นโยบายรัฐบาล/คสช.	
๓.๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	<p>➤ ที่มา</p> <p>รัฐบาลมีนโยบายสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม ป.ย.ป. มีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการเตรียมการฯ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและ กอ.รมน. เป็นหน่วยบูรณาการนำเสนอัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>๑) เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการ “รู้รักสามัคคี”</p> <p>๒) นายอำเภอเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ</p> <p>๓) สร้างการรับรู้ การยอมรับ และยึดถือสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นายอำเภอ และชุดวิทยากรจังหวัด โดยจัดอบรมให้ชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ครู ก.) ทุกอำเภอ เพื่อไปอบรมสร้างความรอบรู้แก่ชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล (ครู ข.) ทุกตำบล จากนั้นให้ชุดวิทยากรไปดำเนินการสร้างการรับรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน และระดับบุคคลให้ทั่วถึงต่อไป</p>
๓.๒ งานด้านความมั่นคง	<p>➤ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม</p> <p>ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ที่รัฐบาลต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก คือ แผนป้องกันยาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบำบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาอาชญากรรมในทุกมิติ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา รวมทั้งนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศอ.ปส.อ.) ต้องกำกับดูแลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์</p> <p>๒) บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ภายใต้กลไก “ประชารัฐ” โดยเน้นการลด Demand side และ Supply side</p> <p>๓) มุ่งขยายหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาอาชญากรรมให้เพิ่มขึ้น และลดหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาให้น้อยลง</p> <hr/> <p>➤ การแก้ไขปัญหาระงาต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการทำประมง ผิดกฎหมาย</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบเรื่องการขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ และมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ปรับสถานะไทยใน TIP Report จาก Tier ๓ ให้อยู่ใน Tier ๒ Watch List อันเป็นผลมาจากการใช้มาตรา ๔๔ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประกาศกำหนดเขตที่พักอาศัยสำหรับผู้รับอนุญาตให้ทำงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการประกาศกำหนดเขตที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แนวทางการประกาศที่กำหนด</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>๑) ให้ความสำคัญกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ เพื่อป้องกันการนำมาเป็นแรงงานทาสและค้ามนุษย์ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคลให้แก่กลุ่มที่อ่อนไหว</p> <p>๒) ดูแลสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ โดยเด็ดขาด</p> <p>๓) ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการ ต่างๆ ไม่ให้เกิดการลักลอบค้ามนุษย์ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรายงานให้หน่วยงานหลักและกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>
<p>๓.๓ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p>	<p>➤ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>ศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีประชาชนมาใช้บริการ ๓,๒๑๙,๖๘๘ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๓,๑๖๗,๓๖๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ คงเหลือ ๕๒,๓๒๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓</p> <p>ผลการสำรวจเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและเรื่องร้องเรียนที่ค้างการพิจารณาเป็นเวลานาน ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ พบว่า มีจำนวน ๑๑๖ เรื่อง แยกเป็น (๑) เรื่อง สาธารณูปโภค ๒๓ เรื่อง (๒) หนี้สิน ๑๖ เรื่อง (๓) ปัญหาที่ดิน ๖๓ เรื่อง และ (๔) ขอบความช่วยเหลือ ๑๔ เรื่อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดดำเนินการเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและเรื่องร้องเรียนที่ค้างดำเนินการเป็นเวลานานให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว แยกเป็น ๔ คณะตามประเภทเรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยปัญหาเรื่องหนี้สินมีแนวโน้มที่จะแก้ไขได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากกระทรวงการคลังได้กำหนดให้การแก้ไขหนี้สินนอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>๑) เร่งรัดตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่ โดยให้ถือเป็นความเร่งด่วนอันดับแรกในการดำเนินการ และดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว</p> <p>๒) ส่วนราชการต่างๆ ร่วมบูรณาการ วางระบบติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ปัญหาปากท้อง/ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่/คนชายขอบ</p> <p>๓) นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้การทำงานของศูนย์ดำรงธรรมเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชน</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>➤ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)</p> <p>รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างความเข้าใจ และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ผ่านกลไกมหาดไทย วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อสร้างการรับรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิต และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบต้องเข้าใจกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม๒) ให้ความสำคัญกับปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mind Set) ประชาชน โดยการกล่อมเกลาคคนให้เป็นคนดี ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกครูฝึกระดับอำเภอและตำบลไปขยายผลต่อ๓) ใช้กลไกภาครัฐ/เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ในการบูรณาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกัน
	<p>➤ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการสนับสนุนสร้างสัมมาชีพในพื้นที่</p> <p>เน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสร้างอาชีพชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ด้วยการนำระบบ E-Commerce และระบบอื่น ๆ มาใช้ขยายตลาดให้มากขึ้น</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสร้างอาชีพชุมชน๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (คุณภาพควบคู่กับปริมาณ) โดยเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่ม D พร้อมทั้งสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่โดยจำหน่ายสินค้าทาง E-Commerce๓) บูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั้ง ๓ ด้าน คือ เกษตร แปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้กลไกประชารัฐ โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายทั้งในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และภูมิภาค
	<p>➤ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยไม่ใช้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์/อยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐทุกประเภท เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ทำให้มีการรุกกล้าเขตป่าสงวนและที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่อง</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สามารถจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ต่างๆ รวม ๑๓๖ พื้นที่ ๕๓ จังหวัดมีราษฎรได้รับการจัดที่ดิน รวมทั้งสิ้น ๓๕,๐๗๔ ราย ๔๕,๒๐๓ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒๔๖,๓๐๗ ไร่โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีแผนจัดที่ดินให้ราษฎร โดยจะดำเนินการใน ๑๕๒ พื้นที่ ๕๖ จังหวัด เนื้อที่รวม ๒๙๖,๙๘๔ ไร่</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) กรณีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ได้รับมอบพื้นที่ดำเนินการแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วในทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องการจัดหาพื้นที่ การคัดเลือกบุคคลเข้าทำประโยชน์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยให้นำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินการด้วย๒) การคัดเลือกคนเข้าทำประโยชน์ กรณีแปลงที่ไม่มีผู้ครอบครองให้พิจารณาคัดเลือกราษฎรที่ถูกผลักดันและอพยพออกจากพื้นที่ป่าเป็นลำดับแรก
	<p>➤ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร (พืชผลทางการเกษตร)</p> <ol style="list-style-type: none">๑) กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำและเกินความต้องการของตลาด เช่น สับปะรด เป็นต้น๒) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในแต่ละฤดูการผลิต โดยมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งได้มีการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรแบ่งระยะการทำงานออกเป็น ๓ ช่วง คือ ๖ เดือน ๑๒ เดือน และ ๑๘ เดือน ประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่ ๑) ช่วงกำหนดอุปสงค์ อุปทาน ๒) ช่วงการผลิต ๓) ช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ๔) ช่วงการตลาดภายในประเทศ และ ๕) ช่วงการตลาดต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายควบคุมปริมาณการเพาะปลูกให้ได้ปริมาณผลผลิตสมดุลกับความต้องการของตลาด <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) Single Command ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆ๒) กรณีประสบภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด ต้องการหาจุดจำหน่ายเพื่อระบายสินค้า ให้ประสานองค์การตลาดให้ความช่วยเหลือ๓) ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว และดำเนินการเร่งรัดในเรื่องต่างๆ เช่น<ol style="list-style-type: none">๓.๑) ปัญหาค่าบริการรถเกี่ยวข้าวสูงผิดปกติ๓.๒) ปัญหาปริมาณรถเกี่ยวข้าวไม่เพียงพอ๓.๓) การตรวจสอบเครื่องชั่ง/เครื่องวัดความชื้น๓.๔) การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อของโรงสี

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>๓.๕) การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑</p> <p>➤ การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่</p> <p>๑) ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ เกิดผลกระทบในพื้นที่ ๔๔ จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ ๖๐๙,๔๒๕ ครัวเรือน ๑,๘๙๘,๓๒๒ คน บ้านเรือน รวม ๓,๒๘๒ หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ๓๙ จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนและพื้นที่เกษตร ๕ จังหวัด (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา)</p> <p>๒) สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>๑) เตรียมความพร้อมซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย</p> <p>๒) กรณีเกิดอุทกภัย ให้ดำเนินการตามแนวทางการเผชิญเหตุ ดังนี้</p> <p>๒.๑) การเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง</p> <p>๒.๒) ให้หาพื้นที่สำหรับใช้รองรับน้ำและเร่งระบายน้ำ</p> <p>๒.๓) การจัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมพระราชวังตำบล ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ วิทยาลัย อาชีวศึกษา และ กศน. เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน</p> <p>๒.๔) กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดและถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว และให้จัดยานพาหนะสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย</p> <p>๒.๕) จัดชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของหน่วยงาน หากไม่เพียงพอจึงใช้จ่ายจากเงินทอรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ</p> <p>๒.๖) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๒.๗) ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกกระดับ เพื่อเป็นศูนย์สั่งการหลักและจัดตั้งระบบสื่อสารร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้กำหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย</p> <p>๓) แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>๓.๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างถูกต้องรวดเร็ว ท่วงถึง และมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๓.๒) กรณีเป็นภัยพิบัติที่ไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ให้มีการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้กลไกการให้ความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
<p>๓.๔ การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่</p>	<p>➤ ที่มา</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้</p> <p>๑) ระบบแผน ประกอบด้วย แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด แผนความต้องการระดับอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๒) กลไกการดำเนินงาน ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (กบภ.)</p> <p>๒.๒) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (อ.กบภ.) (๖ ภาค)</p> <p>๒.๓) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)</p> <p>๒.๔) คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)</p> <p>๒.๕) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒.๖) คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน</p> <p>๓) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาระดับนโยบาย แผนพัฒนาระดับภาคเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา เชื่อมโยงแผนระดับชาติ แนวทางการพัฒนาภาค แผนของกระทรวง/กรม เข้ากับประเด็นการพัฒนาและศักยภาพของพื้นที่ ระดับพื้นที่ จัดทำแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ โดยแผนพัฒนาจังหวัดเป็นจุดเชื่อมต่อนโยบายจากบนลงล่าง (Top-Down) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ</p> <p>ประเด็นการพัฒนาภาค และตอบสนองความต้องการในพื้นที่</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความสำคัญในการวางแผนและการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการของพื้นที่ โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการรูปแบบเดียวกันกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. จัดเตรียมข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ ซึ่งควรจะเป็นแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองการพัฒนาได้ในระดับภาค</p>
<p>๓.๕ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่</p>	<p>➤ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล (สามาชีพ/OTOP/เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ)</p> <p>หลักคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย ๑) “สามาชีพ” การสร้างอาชีพให้ครัวเรือน ๒) “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” การพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่ม และ ๓) “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) วิสาหกิจเพื่อสังคม” มีเป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>๑) สนับสนุนการสร้างสามาชีพในพื้นที่ โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสร้างอาชีพชุมชน</p> <p>๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (คุณภาพควบคู่กับปริมาณ) โดยเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่ม D พร้อมทั้งสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่โดยจำหน่ายสินค้าทาง E-Commerce</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>๓) บูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั้ง ๓ ด้าน คือ เกษตร แปรรูปและท่องเที่ยว โดยชุมชน ภายใต้กลไกประชารัฐ โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) และบริษัท ประชาธิปไตยร่วมใจฯ ในจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายทั้งในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และภูมิภาค</p> <p>➤ การสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมใน ๑๐ จังหวัดชายแดน เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย ตาก สงขลา สระแก้ว มุกดาหาร ตราด หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และ เชียงราย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาที่ดิน ได้จัดหาที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย มุกดาหาร นครพนม และกาญจนบุรี รวม ๑๑ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๑๑,๓๗๔-๑๐-๕๙ ไร่ - การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนพัฒนาไฟฟ้าและประปา ทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ - การสนับสนุนด้านผังเมืองและสาธารณูปโภคพื้นฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง ได้มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดโซนนิ่ง วางระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ วางระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <p>เร่งดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์ OSS ในการให้ข้อมูล รับเรื่อง และส่งต่อ</p>
<p>๓.๖ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p>	<p>➤ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกระทรวงมหาดไทยต้องออกกฎหมายลำดับรอง ๒ ฉบับ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บ ขน กำจัดมูลฝอยและการหาประโยชน์จากมูลฝอย <p>มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลจังหวัดและ อปท. จัดการขยะมูลฝอย ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพื้นฐานแนวคิด ๓ Rs และระยะกลางทาง คือ การจัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ดังนี้</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none">- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙- ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ แห่ง- ร้อยละ ๘๕ ของมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ- ร้อยละ ๗๐ ของกากอุตสาหกรรมอันตราย ได้รับการกำจัดตามหลักวิชาการ <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย) กลางทาง (ระบบการเก็บและขนส่งขยะ) และปลายทาง (ระบบการกำจัดขยะ)๒) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนนสายหลัก เป็นต้น รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานจากจังหวัดไปสู่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน๓) สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและ อบท. ในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจัดการขยะ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๔) ให้ท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการบริหารจัดการขยะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	<p>➤ การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการดำเนินการในแหล่งน้ำเปิด ดำเนินการกำจัดต่อเนื่อง โดยหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทหารในพื้นที่แหล่งน้ำที่รับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามที่ได้แบ่งความรับผิดชอบไว้แล้ว- มาตรการดำเนินการในแหล่งน้ำปิด ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐) ระยะที่ ๒ (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑) และระยะที่ ๓ (ภายใน ๒ - ๕ ปี)- มาตรการในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันหรือเก็บเล็กให้กับหน่วยงานท้องถิ่น <p>ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอของบประมาณเพื่อจัดหาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ จำนวน ๑,๕๕๒ ลำ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดผักตบชวา นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำ ๗,๐๖๕ ชมรม จำนวน ๑,๔๓๒,๑๖๓ คน เพื่อให้เกิดการดูแลและอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองโดยชุมชน/ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>➤ ข้อสั่งการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำรวจและกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง๒) แหล่งน้ำปิดที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ ไร่ ให้จัดทำแผนและดำเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑๓) แหล่งน้ำปิดขนาดใหญ่มากกว่า ๒๐๐ ไร่ เช่น กว๊านพะเยา บึงสีไฟ หนองหลวง หนองหาร บึงบอระเพ็ด หนองบัวแดง ทะเลน้อย บึงพลาญชัย ให้หน่วยงานราชการที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว จัดทำแผนและจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด																													
<p>มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๔. การบริหารงบประมาณ</p> <p>➤ ที่มา</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ เป้าหมายการเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="488 539 1425 837"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ประเภทการ รายจ่าย</th> <th colspan="5">ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</th> </tr> <tr> <th>รวม</th> <th>ไตรมาสที่ ๑</th> <th>ไตรมาสที่ ๒</th> <th>ไตรมาสที่ ๓</th> <th>ไตรมาสที่ ๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ประมาณร้อยละ</td> <td>๙๖.๐๐%</td> <td>๓๐.๒๙%</td> <td>๒๒.๐๐%</td> <td>๒๒.๐๐%</td> <td>๒๑.๗๑%</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายประจำ</td> <td>๙๘.๓๖%</td> <td>๓๓.๐๐%</td> <td>๒๒.๐๐%</td> <td>๒๒.๐๐%</td> <td>๒๑.๓๖%</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายลงทุน</td> <td>๘๘.๐๐%</td> <td>๒๑.๑๑%</td> <td>๒๒.๐๐%</td> <td>๒๒.๐๐%</td> <td>๒๒.๘๙%</td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ แนวทางการดำเนินงาน</p> <p>๑. รายจ่ายประจำ</p> <p>จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุด หรือน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>๒. รายจ่ายลงทุน</p> <p>กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน</p> <p>กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR แบบสรุปรายการประมาณราคา/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดให้</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ➤ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ 	ประเภทการ รายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑					รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ประมาณร้อยละ	๙๖.๐๐%	๓๐.๒๙%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๑.๗๑%	รายจ่ายประจำ	๙๘.๓๖%	๓๓.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๑.๓๖%	รายจ่ายลงทุน	๘๘.๐๐%	๒๑.๑๑%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๒.๘๙%
ประเภทการ รายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑																													
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔																									
ประมาณร้อยละ	๙๖.๐๐%	๓๐.๒๙%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๑.๗๑%																									
รายจ่ายประจำ	๙๘.๓๖%	๓๓.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๑.๓๖%																									
รายจ่ายลงทุน	๘๘.๐๐%	๒๑.๑๑%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๒.๘๙%																									